

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀI PHÒNG
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4151 /VP-GT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 7 năm 2016

V/v trả lời công dân Trần Thị Thu Hương

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền.

Công Thông tin điện tử Chính phủ có Công văn số 63/PC-TTĐT ngày 22/01/2016 về việc trả lời công dân Trần Thị Thu Hương (gửi kèm theo),

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam có ý kiến như sau:

Giao Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền kiểm tra, trả lời kiến nghị của công dân Trần Thị Thu Hương, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và thông báo Công Thông tin điện tử Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 15/7/2016.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo để Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CT, PCT Lê Khắc Nam;
- Công TTĐT CP;
- CVP, PCVP Bùi Bá Sơn;
- CV: GT3;
- Lưu VT.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Bùi Bá Sơn

Số: 63 /PC-TTĐT
V/v trả lời công dân
Trần Thị Thu Hương

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016

PHIẾU CHUYỂN VĂN BẢN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Qua Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, bà Trần Thị Thu Hương, địa chỉ: Số 8/5/51 Dư Hàng, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng; điện thoại: 0944.214.628, địa chỉ email: tranhuong24052004@gmail.com, đại diện các hộ kinh doanh tại chợ Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng phản ánh: Năm 2011, chợ Đông Khê được xây dựng xong và đưa vào sử dụng, các hộ kinh doanh thuê ki ốt với mức giá 375.000 đồng/tháng. Vừa qua, Ủy ban nhân dân phường Đông Khê thông báo tăng giá thuê ki ốt lên 1.200.000 đồng/tháng. Các hộ kinh doanh cho rằng, việc tăng giá thuê như vậy không hợp lý và đã nhiều lần kiến nghị đến các cấp chính quyền, nhưng không được giải quyết. Ngày 11/01/2016, Ủy ban nhân dân phường đã cắt điện, nước của các ki ốt. Các hộ kinh doanh tại chợ Đông Khê tiếp tục gửi đơn đề nghị cơ quan chức năng xem xét, có biện pháp giải quyết thỏa đáng (nội dung chi tiết trong thư gửi kèm).

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ kính chuyển vấn đề trên đến Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo kiểm tra, giải quyết, trả lời. Kết quả xin gửi về Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và thông tin đến công dân.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:


- Như trên;
- VPCP: Bộ trưởng, Chủ nhiệm,
PCN Nguyễn Văn Tùng (để b/c);
- TTĐT: Tổng Giám đốc;
TBT, các Phó TBT;
- Lưu: VT, BĐTCTP, HA.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vi Quang Đạo



Người gửi: Trần Thị Thu Hương
Email: tranhuong24052004@gmail.com 
Đến: Dan hoi Bo truong - CTTDTCP
Cc:
Số điện thoại: 0944214628
Địa chỉ: Số 8/5/51 Dư Hàng, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng
Ngày tạo: 12 Tháng Một 2016 11:35 SA
Tiêu đề: Thư kêu cứu
Tệp đính kèm:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐƠN KIẾN NGHỊ
V/v: Tăng giá thuê ki ốt

Kính gửi: Cơ quan chức năng

Chúng tôi gồm các hộ kinh doanh của 15 Ki ốt thuộc chợ Đông Khê-quận Ngô Quyền-Thành phố Hải Phòng, xin kiến nghị với Quý Cơ quan một số vấn đề như sau:

Từ năm 2011, khi chợ Đông Khê mới xây xong và đưa vào sử dụng, UBND phường đã vận động, tạo điều kiện để các hộ kinh doanh chúng tôi chuyển vào chợ mới với mức thuê chợ loại 3 là 375.000đ/tháng theo quyết định số 23/QĐ-UB ngày 07/01/2005 của UBND Thành phố Hải Phòng, cam kết chỉ điều chỉnh theo quy định mới của nhà nước.

Khi UBND phường bàn giao mặt bằng cho chúng tôi là những gian nhà xây tạm bợ, nền đất, đồng chí Chủ tịch UBND lúc đấy là đồng chí Đinh Thị Lương đã đồng ý phê duyệt cho chúng tôi đầu tư sửa chữa, tu tạo lại để ổn định kinh doanh.

Trong hợp đồng có nêu rõ sau khi hết hạn nếu chúng tôi vẫn có nhu cầu sử dụng ki ốt thì sẽ được tiếp tục ký hợp đồng mà không có điều kiện phát sinh thêm nào hết.

Bên cạnh đó, hai lần ký hợp đồng là hai lần Chủ tịch UBND hứa với các hộ kinh doanh sẽ đuổi triệt để chợ cũ ngoài ngõ 275 vào chợ mới, và thành phố đã đầu tư hàng tỷ đồng để phát triển chợ mới Đông Khê thành chợ đầu mối của khu vực, sẽ hỗ trợ các hộ kinh doanh hết khả năng, miễn giảm thuế cho đến khi chợ thật sự khởi sắc.

Chính vì những lý do trên mà các hộ kinh doanh chúng tôi đã tuyệt đối tin tưởng vào chính sách của UBND phường, không ngần ngại đầu tư để dãy ki ốt được khang trang như ngày hôm nay. Mặc dù kinh doanh thua lỗ nhưng vì tin vào chính quyền địa phương mà chúng tôi vẫn bám trụ đến ngày hôm nay.

Vậy mà tại cuộc họp mới đây, Chủ tịch UBND phường không trực tiếp tham gia cuộc họp với chúng tôi, mà để đồng chí Phó Chủ tịch Hùng chủ trì tuyên bố tăng giá thuê ki ốt lên mức 1.200.000đ/tháng (theo mức giá thuê nhà mặt đường) nếu ai cảm thấy không đủ khả năng thuê thì trả lại cho UB phường... Chúng tôi đưa ra ý kiến thắc mắc yêu cầu được gặp đồng chí Chủ tịch nhưng bị từ chối.

Ngày 31/12/2015, đồng chí Tâm Hiền (Cán bộ kinh doanh) thông báo (không có giấy mời) 15 hộ kinh doanh ra UB Phường ký hợp đồng. Mức giá thuê là 1.200.000đ/tháng. Nếu

WorldClient

hộ nào không ký đề nghị bắt đầu từ ngày 1/1/2016 đóng cửa ki ốt ngừng kinh doanh. Chúng tôi đã đưa đơn kiến nghị ra UBND phường đề nghị Chủ tịch UBND phường tiếp dân nhưng không được giải quyết.

Chiều ngày 4/1/2016, Chúng tôi nhận được thông báo của UBND phường yêu cầu ngày 05/1/2016, các hộ phải ra Phường thực hiện việc ký hợp đồng, mức giá không thay đổi. Ngày 06/1/2016, hộ nào không ký hợp đồng sẽ bị cưỡng chế trả lại ki ốt cho UB phường.

Ngày 06/1/2016, chúng tôi ra UBND Quận nhờ xem xét thì Cán bộ phòng tiếp dân trả lời là không thuộc quyền quản lý của Quận, mời dân về Phường kiến nghị. Chúng tôi bế tắc lên VP tiếp dân Thành phố, cán bộ phòng tiếp dân gọi điện về Quận thì Quận trả lời là 2-3 ngày nữa Phường sẽ họp với dân và sẽ trả lời bằng văn bản.

Chiều ngày 11/1/2016, Phường trả lời dân bằng việc cho cán bộ xuống cắt điện nước của dân mà không có thông báo, quyết định hay biên bản gì.

Chính vì vậy, chúng tôi làm đơn này đề nghị Quý Cơ Quan, Các Ban ngành liên quan giúp đỡ, xem xét, trả lời cho các hộ kinh doanh biết: Quy định mới nào của nhà nước về việc tăng giá thuê như trên. Lý do gì mà hợp đồng chúng tôi ký với UBND phường đột ngột bị thay đổi như vậy. Từ chợ cũ chuyển vào chợ mới là chúng tôi chịu biết bao thiệt thòi về kinh tế, đóng góp cho dự án có, hỗ trợ UB có, vậy mà giờ phải trắng tiền của của chúng tôi như vậy. Đầu tư vào ki ốt là cả một tài sản, sinh mạng chúng tôi gắn liền vào đó. UBND phường làm như vậy có đúng pháp luật không? có phải với lòng dân không? có còn tình người không?

Chúng tôi kịch liệt phản đối cách áp chế hợp đồng của UBND phường Đông Khê rất mong sớm nhận được sự giúp đỡ và trả lời thỏa đáng từ các Cơ quan, Ban ngành liên quan. Xin trân trọng cảm ơn.

Hải phòng, ngày 12 tháng 1 năm 2016

Đại diện các hộ kinh doanh

